



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๔๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๓๓.๓/ว ๒๖๓๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๔๑๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๓๔๖๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง

จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้สร้างและพัฒนาวិทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น โดยจัดทำเป็นประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงยกเลิกประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา

/ แนะนำ ...

แนะนำ และกำหนดหรือพัฒนารูปแบบ แนวทาง กลไกการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมทั้งขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามแนวทางดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น **ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ผู้ประสานงาน : นางสาวจุฑาลักษณ์ คุณวัชรกิจ โทร ๐๖ ๒๖๐๓ ๖๑๖๖